



คสช.ล็อก 18 ส.ค.
เลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ กทม.
> 16

คสช.กำหนดวันกาบัตรก่อนมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

18ส.ค.เลือกตั้งท้องถิ่น-ผู้ว่าฯกทม.

พท.ร้องกกต. จัดเลือกซ่อม
2 เขต กทม.

กรุงเทพธุรกิจ ● คสช.เร่งจัดเลือกตั้ง
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 18 ส.ค.รวมถึงผู้ว่าฯกทม.
ขณะที่ “เมืองพัทยา” เลือกที่หลัง อ้างมีปัญหา
เรื่องความพร้อม “เพื่อไทย” ยื่น กกต.ขอจัด
เลือกตั้งซ่อม 2 เขต กทม. หลังพบบัตรจาก
เขต 9 โผล่เขต 1 ขณะที่ 7 พรรคเล็ก ชงตั้ง
รัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ

ภายหลังราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 6 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.เทศบาล
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ล่าสุดคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ซึ่งมี

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

18ส.ค.

อำนาจหน้าที่ กำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น
ในบทเฉพาะกาลตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ก็ได้
ส่งสัญญาณเลือกวันเลือกตั้งท้องถิ่นออกมา
แล้ว เป็นช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนที่ คสช.
จะสิ้นสุดการทำหน้าที่หลังมีรัฐบาลใหม่
สำหรับเนื้อหาในกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
ได้มีการปรับแก้เนื้อหาพอสมควร โดยเฉพาะ
เฉพาะประเด็นการได้มาของผู้บริหารท้องถิ่น
อาทิ สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) กำหนดให้
มีเขตละ 1 คน แต่ถ้าเขตใดมีจำนวนประชากร
เกิน 150,000 คน ให้มี ส.ก. เพื่ออีก 1 คน และ
ถ้าเกินเกิน 75,000 คนก็ให้มี ส.ก. เพิ่มขึ้นอีก
1 คนเช่นกัน

นอกจากนี้ ในมาตรา 24 ของกฎหมาย
ระบุว่าให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ยัง
ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ของสมาชิกสภา
เขต (ส.ช.) จึงคาดการณ์ว่าจะปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จก่อน
ส่วน พ.ร.บ.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ร.บ.เทศบาล และพ.ร.บ.สภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อห้ามเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ใช้ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยระบุว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
หรือกิจการที่กระทำ หรือจะกระทำกับหรือให้
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือมีส่วน
ได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำ หรือจะ
กระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็น
ว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์
ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

โดยมาตรา 27 ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว หรือ
ในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน การกระทำ
หรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดัง
กล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอน หรือ
ระงับ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และ
เมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ

ตามคำวินิจฉัยนั้น คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

คสช.ล็อก18ส.ค.เลือกตั้งท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามในบทเฉพาะกาลของกฎหมายดังกล่าวกำหนดว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกภายหลังจากที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ เมื่อ คสช.เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้ กกต. ทราบ และเมื่อ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว

โดยให้ประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. ในส่วนที่เกี่ยวกับการงัดบัตรเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นสุดผลบังคับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ล่าสุดมีรายงานข่าว บางพรรคการเมืองได้รับแจ้งให้เตรียมความพร้อมแล้ว เนื่องจากขณะนี้ คสช.กำลังพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนื่องจากสถานะของคสช.จะสิ้นสุดลง ภายหลังมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งภายหลังที่ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งในวันที่ 9 พ.ค.นี้ จะต้องเปิดประชุมสภาครั้งแรกภายในวันที่ 24 พ.ค. ก่อนเริ่มกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี และส่งต่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่ ดังนั้น คสช.จึงจำเป็นต้องกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น ตามที่กฎหมายได้ระบุว่า โดยเบื้องต้น จะกำหนดให้วันที่ 18 ส.ค. เป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ขณะที่ในส่วนของการเมืองพัทยา อาจจะต้องเลือกตั้งในวันอื่น เนื่องจากผู้บริหารชุดปัจจุบัน ระบุว่ายังมีปัญหาเรื่องความพร้อม

ที่สำนักงานกกต. นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 9 (หลักสี่-จตุจักร) พรรคเพื่อไทย และนายวราจันต์ เอื้ออภิญญกุล

สมาชิกพรรค พท. เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง กกต. เพื่อขอให้ตรวจสอบการจัดการเลือกตั้ง ในเขต 9 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร ของเขต 9 ไปปรากฏอยู่ที่เขต 1 โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ปิดนับแล้วบอกว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้คะแนนดังกล่าวอาจมีผลเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง ยังพบข้อพิรุธจากผลการรวมคะแนน ซึ่งบัตรเลือกตั้งที่ใช้ประกอบด้วยบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน มีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักรรวมอยู่ด้วย มีจำนวนตรงกันพอดีกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 127,650 คน ทั้งที่ความจริงปรากฏหลักฐานว่ามีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร ของเขต 9 ไปอยู่ที่เขต 1 จำนวนมาก

จึงยื่นหลักฐานขอให้กกต. ตรวจสอบหากพบการผิดพลาดขอให้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขต 9 ทั้งเขต พรรคจะรวบรวมหลักฐานมายื่นให้กกต. จัดเลือกตั้งใหม่อีกหลายเขต เช่น เขต 1 และ 2 ที่ปรากฏหลักฐานบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าถูกส่งไปนับสลับเขต

7พรรคเล็กขงตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ

น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าพรรคภาคีเครือข่ายไทย นำกลุ่มรวมพลังพรรคการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยพรรคภาคีเครือข่ายไทย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคพลังไทยดี พรรคพลังแผ่นดินทอง พรรคภารดรภาพ พรรคกรีน และพรรคประชาไทย เข้ายื่นหนังสือถึง กกต. เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเห็นว่า ภายหลังจากการเลือกตั้งผ่านมาแล้ว 1 เดือน ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าพรรคใดจะได้จัดตั้งรัฐบาล

“กลุ่มรวมพลังพรรคการเมือง จึงอยาก จะขอเสนอตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติเพื่อยุติความขัดแย้งทั้งหมด โดยแนวทางนั้นหากทาง

พรรคการเมืองใดประสงค์จะร่วมรัฐบาลให้ไปลงชื่อร่วมกัน ส่วนพรรคใดที่มีแนวทางไม่ตรงกับกลุ่มร่วมรัฐบาล ก็ให้มาแสดงจุดยืนเป็นฝ่ายค้านได้ โดยแนวทางดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 , 5, 8 และ 265 ทั้งนี้ทางกลุ่มจะนำแนวคิดรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติไปหารือร่วมกับ 20 พรรคเมืองต่อไป”

ศรีสุวรรณเจียดพรรคฯ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้าให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่กกต. กรณียื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการปราศรัยของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย ปราศรัยสุมเสี่ยงต่อการปลุกปั่นสร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.92(2) ของ พรป. พรรคการเมือง 2560 และ ม.73(5) ของ พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 จึงขอให้กกต. ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดกฎหมายตามมาตราดังกล่าวหรือไม่ ก่อนที่จะมีคำสั่งให้ยุบพรรคฯ

“ประยุทธ์”คุย“สุนเซน”หนุนหนึ่งนายกฯต่อวันเดียวกันนี้ ผู้นำไทย-กัมพูชา ได้เป็นประธานร่วมฉลองความสำเร็จสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบพ) ณ สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายสุน เซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชาเป็นประธานร่วม โดยในพิธีฉลอง ได้มีพิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ทั้งสองเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา และพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลราง

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่า ส่วนตัว

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อังคาร 23 เมษายน 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11170

หน้า: 1 (ล่าง), 16, 13

Col.Inch: 143.73 Ad Value: 344,952

PRValue (x3): 1,034,856 ศิลป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คสช.กำหนดวันกาบัตรก่อนมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 18ส.ค.เลือกตั้งท้องถิ่น-ผู้ว่าฯกทม.



ขบวนเดียวกัน : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสนธิ ลิ้มทองกุล นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมเดินทางโดยขบวนรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีรถไฟผ่านพรมแดนบ้านคลองลึกไปยังสถานีบอยเปต ระหว่างพิธีลงนามความตกลงเดินรถไฟร่วมกัน วานนี้(22 เม.ย.)

ได้พูดคุยกับสมเด็จฮุน เซน ซึ่งได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในสมัยของรัฐบาลชุดนี้มีความก้าวหน้ามากที่สุด เพราะตลอด 30 กว่าปีได้ร่วมงานกับ 12 นายกรัฐมนตรีของไทย รัฐบาลนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความก้าวหน้าในการพัฒนางานทุกด้าน และสมเด็จฮุน เซน ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ใครใช้ดินแดนกัมพูชาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลไทย และยังได้ให้กำลังใจโดยขอให้ตนเองเป็นนายกฯ ต่อเพื่อสานงานต่อไป ซึ่งตนเองได้บอกไปว่า เรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับความตั้งใจของประชาชน



คลังลยร็ดภษษี 'อีคอมเมิร์ซ'
ห้ก'ณ ที่จ่ย'ทุกรรกรรรม
> 3

คลังลยร็ดภษษี 'อีคอมเมิร์ซ' ห้ก'ณ ที่จ่ย'ทุกรรกรรรม

เตรียมเปิดตัวระบบตรวจจับ
กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงภาษี

กรุงเทพธุรกิจ ● อธิบดีกรมสรรพากรเผย
พร้อมผลักดันร่างกฎหมายภาษีอีบีซีเนส
ให้มีผลบังคับใช้ โดยจะปรับแก้ในชั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้กรมฯสามารถหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ในทุกรรกรรรมการ
ค้าขายที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลรายได้
ภาพรวม พร้อมเตรียมเปิดตัวระบบจับ
ผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงเลี้ยงภาษีเน้นกลุ่ม
ที่หันไปใช้เงินสดแทนอีเพย์เมนต์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี
กรมสรรพากร กล่าวว่า กรณีที่ นายสมคิด
จาดุศิริพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีมอบ
นโยบายให้กรมฯเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ
ภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั้น กรมฯจะเดินหน้า
ผลักดันการพิจารณาร่างกฎหมายอีบีซีเนส
ให้มีผลบังคับใช้ โดยขณะนี้ ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกรมฯจะเสนอ
เพิ่มเติมในบางประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้ดียิ่งขึ้น
เบื้องต้น จะเสนอให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
สำหรับรายได้ที่เกิดธุรกรรมการค้าขาย แต่
ยังไม่สรุปในเรื่องของตัวเลข

"เราจะเสนอให้เก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้
ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลว่ามีธุรกรรมการค้าขาย
เกิดขึ้น ส่วนตัวเลขยังไม่ได้กำหนดแต่คงไม่มาก
เพราะเราต้องการแค่ข้อมูลไว้ เพื่อประเมิน
รายได้ในภาพรวมอีกครั้งเท่านั้น"

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว จะช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีระหว่าง
ธุรกิจต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน



เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ยังมีความไม่เป็นธรรมอยู่มาก โดยใครที่
ให้บริการในประเทศ ควรจะต้องเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม(แวต) ซึ่งจะต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศขณะนี้ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ๆได้เข้ามาหรือ และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายของเราแล้วแต่กฎหมาย
ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

"ตอนนี้ทั่วโลกเจอปัญหาเรื่องเดียวกันคือ
แพลตฟอร์มต่างประเทศที่มาหากินในประเทศเขา
แล้วไปจ่ายเงินที่อื่น ดังนั้น ไทยจึงจะใช้
ต้นแบบจากประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย หลายประเทศที่
เข้ามาแล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งเรื่องนี้มัน
เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ กรมฯ
ถึงต้องการกฎหมาย E-Business เข้ามาช่วย"

สำหรับกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์
(e-payment) ที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น
เขากล่าวว่าตอนนี้ประชาชนยังเข้าใจวัตถุประสงค์
ของกฎหมายผิดอยู่เป็นจำนวนมากโดยไฟก๊ส
ไปยังเรื่องการจัดเก็บภาษีที่จะเกิดขึ้นตาม
ธุรกรรมที่มีการโอนเงินซึ่งวัตถุประสงค์
ของกฎหมายไม่ได้จะจ่งเรื่องการจัดเก็บภาษี
แต่เป็นการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดเก็บภาษีเท่านั้น ทั้งนี้ แม้ว่า จะไม่มี
กฎหมายดังกล่าว กรมฯก็สามารถเรียก
ข้อมูลจากสถาบันการเงินได้อยู่แล้ว

"กฎหมายเพย์เมนต์ จุดประสงค์
คือการขอข้อมูลรายได้รายจ่ายมาเป็น
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาภาษี
เนื่องจาก ปัจจุบันกรมฯ มีข้อมูลอยู่แล้ว
ว่ามีผู้เสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายเท่าไร ส่วนนี้
แค่ประกอบว่าเจ้าของบัญชีมีเงินเข้ามาขึ้น
หรือไม่ เจ้าของบัญชีโดนหักภาษี ณ ที่
จ่ายเท่าไร ไม่ได้จะไปตามจับอะไร"

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยัง
เป็นเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกให้
กับกรมฯ เนื่องจาก เมื่อสถาบันการเงิน
หักเงินภาษี ณ ที่จ่าย ก็สามารถส่งข้อมูลมา
ส่งกรมฯ ได้เลย ไม่ต้องทำหลายขั้นตอน
ยุ่งยากแบบแต่ก่อน ส่วนระบบจัดเก็บไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-filing) เมื่อก่อน
ต้องใช้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกฎหมายนี้สามารถทำ
ให้กรมฯ ตั้งกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้เอง

ทั้งนี้ หลังจากกฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ ทำให้ประชาชนหรือ
ผู้ค้าออนไลน์หันไปใช้ระบบเงินสด
เพื่อหวังเป็นช่องทางเลี้ยงภาษีกันมากขึ้น
ซึ่งกรมฯได้บอกมาตลอดว่า ต่อไปนี้ กลุ่ม
ใดที่หันไปใช้เงินสดมากขึ้น จะถือเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยงภาษี เพราะไม่
ยอมให้ข้อมูลต่อกรมฯ

ดังนั้น เร็วๆนี้ กรมฯจะเปิดตัวระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถประเมินได้ว่า
ผู้ค้ารายใดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยง
ภาษี โดยจะเน้นไปยังกลุ่มผู้ค้าที่หันไป
ใช้เงินสดในการชำระสินค้าแทนจ่ายผ่าน
ระบบอีเพย์เมนต์

ราชกิจจาประกาศ'14พรรค'สิ้นสภาพ

สรุป ผลเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ 6 หน่วยจาก 5 จังหวัด

กรุงเทพธุรกิจ ● ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ 14 พรรค สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง หลังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายขณะที่ กกต.สรุป ผลเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ 6 หน่วยจาก 5 จังหวัด เมื่อ 21 เม.ย.

วานนี้(22 เม.ย.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรื่อง การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมือง โดยมีใจความว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2550 ตามที่มาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 กำหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2550 และยังคงดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 ใช้บังคับ และในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการตามที่กำหนด

ไว้ในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) และมาตรา 141/1 วรรคหนึ่ง (1) (2) และวรรคสี่แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคสช. 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย. 2561 ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่องนั้น

หลังนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบพบ 14 พรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการตามมติ กกต. ประกอบด้วย พรรคสร้างไทย ไทยมหารัฐพัฒนาเอกราชไทย เพื่ออนาคต ธรรมภิบาลสังคมเงินเดือนประชาชนเพื่อฟ้าดินรักประเทศไทยพลังเครือข่ายประชาชนพลังประเทศไทยรวมพลังไทยชาติไทยสามัคคี ปฎิรูปไทยและพรรคมหาประชาชน กกต.จึงประกาศให้พรรคการเมืองดังกล่าว สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ขณะที่ กกต. เผยแพร่ข้อมูลจากมติการประชุม เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา

สรุปผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ คือ 1.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 802 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 370 คน คิดเป็น 46.13% ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด มีจำนวน 2 คน ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน 96 คะแนน ได้แก่ นางสาวลลิตาภัทร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)

2.จ.พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 366 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 230 คน คิดเป็น 62.84% ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายณัฏฐ์จันทร์ประเสริฐ พรรคมารดาธรรมา ได้ 48 คะแนน

3.จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,371 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 639 คน คิดเป็น 46.61% ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายตะ ทรงสวัสดิ์วงศ์ พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ 159 คะแนน

4.จ.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 436 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 251 คน คิด

เป็น 57.57% ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 64 คะแนน

และ 5.จ.ลำปางเขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 824 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 61.41 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 109 คะแนน ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 714 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 448 คน คิดเป็น 62.75% ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุนทร พรรค พท. ได้ 120 คะแนน

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ไม่รับพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ของ กกต. ที่ขอให้ศาลาวินิจฉัยว่า กกต. จะสามารถดำเนินการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ที่การคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรค ที่มีจำนวน ส.ส. ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. หนึ่งคนได้จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน ได้หรือไม่



วัดความเชื่อถือ 'กกต.' กับเรื่องร้อนยิ่งกว่าอากาศ

● ● การเมืองช่วงรอรอบการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างเป็นทางการจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีความขมุกขมัว เพราะหลายสิ่งตามสภาพของการเมืองไทย ไม่ใช่อย่างที่เคยมองมา ● ● อนึ่งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดให้ "กกต." รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ให้แล้วเสร็จ โดยไม่เกินกรอบ 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 24 มีนาคม ซึ่ง "กกต." ชัดเตดไลน์ของตัวเองให้ทำงานให้เสร็จ และเตรียมประกาศรับรองผลเลือกตั้ง 9 พฤษภาคมนี้ ก่อนเดดไลน์ 15 วัน เพื่อกันกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ● ● โดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งซ่อม หรือ เหตุที่ต้องมีผลเปลี่ยนแปลงคะแนนเลือกตั้ง ที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับในช่วงเลือกตั้ง เหตุผลสำคัญที่ต้องรอกะบวนการใหม่ เนื่องจาก ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ที่ออกแบบให้ทุกคะแนนเสียง **ไม่ตกน้ำ** จำเป็นต้องนำคะแนนนิยมที่ได้จากการเลือกตั้ง นำมาคำนวณเพื่อหาจำนวน **ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ**

● ● ดังนั้นหากให้ กกต. จัดคำสั่งคอมพิวเตอร์ เลือกตั้งใหม่แค่ 5 เขต เท่ากับการประกาศรับรองผลความเป็น ส.ส. ภายใน 9 พฤษภาคมนี้ อาจต้องยืดไปเนื่องจากมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดเป็น เดดล็อกไว้ด้วยว่า **ต้องรับรองผลความเป็น ส.ส. ให้เกิน 95 เปอร์เซ็นต์** ถึงจะดำเนินการในขั้นตอนสำคัญต่อไปได้ คือ การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก ● ● อย่างไรก็ตาม กระบวนการทางการเมือง นอกจากรอฟังคำประกาศผลเลือกตั้งยังมีสิ่งเคลื่อนไหวต่อเนื่อง คือ กระบวนการจัดตั้งรัฐบาล



ผ่านการรวมเสียงข้างมาก โดยขณะนี้ปรากฏภาพชัด คือ มีตัวของ "พรรคเพื่อไทย" ร่วมกับ 7 พรรคการเมือง กับตัวของ "พลังประชารัฐ" ที่ล่าสุดยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีกี่พรรคการเมืองเข้าร่วมอย่างจริงจัง ● ● แต่ก็นำพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันถึงความมั่นใจว่าตัวที่ชู "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อไป จะได้รับการตอบรับเพื่อให้ "ลุงตุ๋" คัมแบ็คบนเก้าอี้สูงสุดของฝ่ายบริหารแน่นอน ● ● หากมองจากรูปการณ์เห็นได้ชัดว่า โอกาสที่ พลังประชารัฐ จะได้สมใจหมาย วิถีเดียว คือ ตัดทอนเสียงของ **กลุ่มพรรคฝั่งเพื่อไทย** ให้ได้มากที่สุด ผ่านกระบวนการสำคัญที่มี "นักร้อง" ยื่นเรื่องต่อ "กกต." ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของเหล่าว่าที่ ส.ส. ในสถานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค ทั้ง "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" - "พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวศ" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ว่าตีพร้อมเป็น "ส.ส." ตามที่ได้รับเลือกหรือไม่ ● ● เนื่องจากมีกรณีที่เป็นข้อสงสัยว่า "คุณสมบัติความเป็น ส.ส. นั้นจะลื่นลง" เพราะถือครองหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน ตามข้อห้ามที่เข้มงวดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนด ● ● แต่กับกรณีนี้ เชื่อว่า กกต. ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบอย่างหนัก เพราะหาก ตัดสินชี้ขาดไปในทางสร้างผลกระทบกับ "ว่าที่ ส.ส." ย่อมเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานในฐานะองค์กรอิสระที่ต้องปราศจากการแทรกแซงอย่างแน่นอน ● ● เพราะตามที่ "ปิยนุตร แสงนกกุล" เลขานุการพรรคอนาคตใหม่" แถลงตักทวง กกต. ว่า หากตัดสินชี้ขาด โดยไม่ให้ "ธนาธร" ในฐานะผู้ถูกยื่นคำร้องให้ตรวจสอบ ชี้แจงหรือแก้ต่าง ย่อมทำให้เห็นว่ามี ความหวังผลทางการเมืองต่อการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งแน่นอน อีกครั้งจะส่งผลกระทบต่อ "กกต." ในฐานะผู้กำกับ การเลือกตั้งที่ต้องมีอิสระและยุติธรรมในการทำหน้าที่ ● ● ดังนั้นสถานการณ์การเมืองก่อนการรับรองผลเลือกตั้ง ยังมีความขุ่นมัว และร้อนระอุ เหมือนฝุ่นพิษที่ปกคลุมภาคเหนือ และทั่วประเทศไทยยามนี้ อุณหภูมิร้อนจนแทบจะอยู่โดยปราศจากความเย็นไม่ได้...